



- คลิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้บริการวิชาการส่งเสริมสนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ (หน้า 2)
- ประชุมการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตร ระดับจังหวัด (หน้า 2)
- อบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ “หลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์” (หน้า 2)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการให้บริการของกองทุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์” (หน้า 3)
- ส.ป.ก. ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานอินทรีย์ตามโครงการตลาดนำการผลิต (หน้า 3)
- โครงการชลประทานอำนาจเจริญ แจกสถานการณ์น้ำ ข้อมูล ณ 27 ธันวาคม 2564 (หน้า 3)
- สถานีพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (หน้า 3)
- หน่วยงานกรมประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (หน้า 4)
- สส.อำนาจเจริญ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรม การจัดทำบัญชีรายบุคคล (หน้า 4)
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว ก่อนการจัดซื้อ ถูคุณ (หน้า 4)
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการคลิกเกษตรเคลื่อนที่ (หน้า 4)



ขอแสดงความยินดีกับ นายนาวิน ป้องกัน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ



ยินดีต้อนรับ นางจันจิรา สายรอด

เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ “คนใหม่”

ตำแหน่งเดิม : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สนง.เกษตร จ.ขอนแก่น



ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย

สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ “คนใหม่”

ตำแหน่งเดิม : สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ



ยินดีต้อนรับ นายสรเสริญ เจริญศิริ

พัฒนาที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ “คนใหม่”

ตำแหน่งเดิม : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี

ร้านนิทรรศการหน่วยงานกระทรวงเกษตร งานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปี จ.อำนาจเจริญ ประจำปี 2564



“หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดออกร้านจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เกษตรสร้างมูลค่า ด้วยปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง” วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ให้สามารถนำไปปรับใช้ ในการพัฒนาการเกษตรในครัวเรือนและสร้างมูลค่า รวมทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชเทิดทูนและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจัดแสดงนิทรรศการด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ดิน น้ำ ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตร AIC โรงสีข้าวเคลื่อนที่ได้ ชุดปรับระดับหน้าดินด้วยเลเซอร์ เพื่อจัดการเพาะปลูกที่ดีขึ้น ข้าวสินเหล็ก ตลาดออกกะลา การแปรรูปข้าวและบรรจุภัณฑ์ และการจำหน่ายสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์



จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ณ โรงเรียนดอนขีหนองมะยอด ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ



วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.ที่โรงเรียนดอนขีหนองมะยอด หมู่ที่ 15 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนายบุญยืน คำสุทธิ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร ในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตร อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมาให้บริการ สนับสนุนเกษตรกร และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรภายใต้คลินิกเกษตรต่างๆ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทานคลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรณรงค์ “หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร อำเภอสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ” การสาธิตการนำฟางข้าวมาทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง การจัดนิทรรศการไม่เผาในพื้นที่การเกษตร การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตร และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทางอำเภอลืออำนาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครเกษตร ครูและนักเรียน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตร ระดับจังหวัด



วันพฤหัสบดี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ศาลากลาง ชั้น 3 นายจิรทัต สวรรคทัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตร ระดับจังหวัด ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ “หลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์”



วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ “หลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์” ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เป้าหมายการฝึกอบรมเพื่อให้อาสาปศุสัตว์ได้ทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์มอบหมาย เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ โครงการเฝ้าระวังโรค แก่อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย

สหกรณ์จังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการให้บริการของกองทุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์"



วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เซาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการให้บริการของกองทุน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์" และให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางวิธปฏิบัติงานของกองทุน เพื่อให้สหกรณ์ได้เข้าใจแนวทางการบริหารของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน ประกอบด้วย ประธานสหกรณ์, กรรมการสหกรณ์, ผู้จัดการสหกรณ์, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และข้าราชการ พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3



ส.ป.ก.อำนาจเจริญ ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาอินทรีย์ตามโครงการตลาดนำการผลิต

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาวจรรย์ วังศรีระ ปฎิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวยุพวรรณ นันทนลา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ กลุ่มยุทธศาสตร์ และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการผลิตพืชหลังนา ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ โดยมี นายบุญ โน่ พืชเซอร์ประธานกรรมการ บริษัท บริษัทฟู้ดเทค โซชั่น (Thailand) จำกัด และเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต พริก หอมแดง กระเทียม และซิง ในระบบอินทรีย์ ซึ่งบริษัทมีความต้องการรับซื้อสินค้าแต่ละชนิด ประมาณ 100 ตัน/ปี แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ



โครงการชลประทานอำนาจเจริญ แจกสถานการณ์น้ำ ข้อมูล ณ 27 ธันวาคม 2564

นายมนตรี สีหมงคลสกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ แจกข้อมูลสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำ 4 อ่าง 1 เขื่อน ปริมาณน้ำปัจจุบัน 44.482 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 88.98 % ปริมาณน้ำใช้การ 84.80 ล้าน ลบ.ม.

มาตรการเตรียมความพร้อมและแนวทางการช่วยเหลือ ชลประทาน ติดตาม วิเคราะห์ แนวโน้ม สถานการณ์และสั่งการโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) และเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือไว้ ให้ความช่วยเหลือ เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 14 เครื่อง และรถบรรทุกน้ำขนาด 8,000 ลิตร 1 คัน ดำเนินการช่วยเหลือทันทีที่มีการร้องขอ โทรศัพท์ 045-451554

จดหมายข่าว หน้า 3



สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน



วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสรรเสริญ เจริญศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ของนางจรรย์ศรี บ่อแก้ว หมอดินอาสาประจำตำบลปลาเค้า และ นายพรณรงค์ ปั่นทอง หมอดินอาสาประจำตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง เพื่อพบปะและเป็นกำลังใจให้กับหมอดินอาสาในพื้นที่

หน่วยงานกรมประมง จ.อำนาจเจริญ ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร



วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ประมงอำเภอพนา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลิตภัณฑ์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ณ ศาลาประชาคมบ้านสว่างนาผาย หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม

สตส.อำนาจเจริญ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ปีงบประมาณ 2565



วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เก้าวรินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน เข้าอบรมและสอนแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เสนางคนิคม หมู่ 9 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการจัดซื้อ ฤดูฝน ปี 2564



วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสำราญ เฉลยบุญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายกฤษฎี พุทชาตรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการจัดซื้อ ฤดูฝน ปี 2564 ชั้นพันธุ์จำหน่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 กลุ่ม สมาชิกทั้งหมด 22 ราย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 นางสาวนิรมล คำพะอิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ และ นายไพฑูรย์ บุปผาคา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการออกหน่วย บริการคลินิกพืชพร้อมทั้งให้คำแนะนำทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืช การแก้ปัญหาปัญหาด้านโรคแมลงการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีของกรมวิชาการเกษตร การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ไโรโซเบียม แหนแดง การปลูกพืชหลังนาพร้อมทั้งได้แจกปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร(ตัวอย่างแม่ปุ๋ย/แหนแดง/เอกสารด้านวิชาการต่างๆ แก่เกษตรกรผู้เข้ารับบริการคลินิกพืชในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนคอนสีทองมยะยอด ตำบลดงบัง อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ

ส่งความสุขปีใหม่ 2565
ขอเชิญ **ชิม ช็อป ใช้** สินค้าคุณภาพ
โครงการสหชุมชนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.อำนาจเจริญ
ณ บริเวณ หน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
แล้วพบกัน **27-29 ธันวาคม นี้**

2565 ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน
โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๕
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ
บ.หนองเรือ ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ (045-525662)
นายสมมติ สิงห์สี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ
จัดกิจกรรม เติมสุขปีใหม่ เทียวทั่วไทย สุขใจกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เชิญเยี่ยมชมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในศูนย์ฯ พร้อมมอบพันธุ์สัตว์น้ำจืด ให้กับนักท่องเที่ยวที่มา จำนวน 99 ตัว/คน/วัน (จำกัดวันละไม่เกิน 20 คน)
ส่งความสุขระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565 ในวันและเวลาดำเนินการ